

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA

Triệu Sơn, ngày tháng 9 năm 2021

V/v tăng cường các giải pháp thực hiện Cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi nhưng chưa được cấp trên địa bàn huyện.

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ngày 24/9/2021, Giám đốc Công an tỉnh có Kế hoạch số 346/KH-CAT-PC06 về việc triển khai Cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi theo quy định nhưng chưa được cấp trên địa bàn tỉnh, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, quản lý di biến động nội địa trong và sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Đến nay, kết quả thực hiện Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân toàn huyện đã thu nhận được 136.475/192.899 trường hợp, theo chỉ tiêu từ ngày 01/10/2021 đến 31/11/2021 phải thu nhận hồ sơ CCCD được 100% số công dân trong diện cấp có mặt tại địa phương. Để hoàn thành được chỉ tiêu đề ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho toàn bộ công dân trong độ tuổi theo quy định nhưng chưa được cấp có mặt tại địa phương, nhất là yêu cầu các cơ quan, đoàn thanh niên, hội phụ nữ ... phối hợp tham gia cùng với lực lượng Công an xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, rà soát nhân khẩu chưa làm CCCD gắn chip điện tử trên địa bàn.

2. Trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì phối hợp với đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Ban chỉ huy thôn, khu phố,... phải đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để lập danh sách những trường hợp chưa làm CCCD gắn chip điện tử, viết giấy mời người dân đến địa điểm cấp CCCD theo lịch thông báo của Công an huyện về thời gian của đơn vị mình (*địa điểm bố trí do Chủ tịch xã, thị trấn chỉ đạo bố trí sao cho phù hợp, thuận tiện*) nếu trường hợp nào cần thiết phải bố trí người, phương tiện đưa đón đến điểm cấp CCCD.

3. Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện trong việc chỉ đạo thực hiện để hoàn thành theo chỉ tiêu cấp CCCD cho toàn bộ công dân trong độ tuổi theo quy định nhưng chưa được cấp CCCD có

mặt tại địa phương (*Công an huyện sẽ thông báo bảng số liệu công dân cần thu nhận, và chỉ tiêu thu nhận hồ sơ*).

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo về Chủ tịch UBND huyện (*qua Công an huyện*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (đề c/đạo);
- Lưu: VT, CAH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng